
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลอย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1/2559  วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2559 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลอย 
----------------------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 

    ที่   ชื่อ-สกุล      ตําแหนํง          ลายมือชื่อ 

1 นายโรจน์  มูลชัย ประธานสภา อบต.  โรจน์  มูลชัย 

2 นายธานี  สุทธศิลป์ รองประธานสภา อบต.  ธานี  สุทธศิลป ์

3 นายนพดล  บั้งเงิน เลขานุการสภา อบต.  นพดล  บั้งเงิน 

4 นายบุญนัก  อินเรียน สมาชิกอบต.ม.1  บุญนัก  อินเรียน 

5 นายจตุรงค์  อุบลศิลป์ สมาชิกอบต.ม.1  จตุรงค์  อุบลศิลป์ 

6 นายเกียงศักดิ์  นายกุม สมาชิกอบต.ม.2  เกียงศักดิ์  นายกุม 

7 นายถวัลย์ ปัญญาดี สมาชิกอบต.ม.2  ถวัลย์ ปัญญาดี 

8 นายนันทภพ  คํามูล สมาชิกอบต.ม.3  นันทภพ  คํามูล 

9 นายผดุงพล  อุปการคํา สมาชิกอบต.ม.3  ผดุงพล  อุปการคํา 

10 นายชุม  อํอนหวาน สมาชิกอบต.ม.4  ชุม  อํอนหวาน 

11 นายสงํา  สุทธศิลป์ สมาชิกอบต.ม.5  สงํา  สุทธศิลป์ 

12 นายสม  ศรีกัน สมาชิกอบต.ม.5  สม  ศรีกัน 

13 นายสมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์ สมาชิกอบต.ม.6  สมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์ 

14 นายวิเชียร  อุปการคํา สมาชิกอบต.ม.7  วิเชียร  อุปการคํา 

15 นายชาคริต  วรรณชัย สมาชิกอบต.ม.7  ชาคริต  วรรณชัย 

16 นายสมัย  อินมาส สมาชิกอบต.ม.8  สมัย  อินมาส 

17 นางสาวปรารถนา  ผํองสนาม สมาชิกอบต.ม.9  ปรารถนา  ผํองสนาม 

18 นายฤทธิ์  ภูตอดี สมาชิกอบต.ม.9  ฤทธิ์  ภูตอดี 

19 นายสมบัติ  ต๏ะจันทร์ สมาชิกอบต.ม.10  สมบัติ  ต๏ะจันทร์ 

20 นายสมชาย  เข็มเพชร สมาชิกอบต.ม.10  สมชาย  เข็มเพชร 

21 นายอินถา  ประใจ สมาชิกอบต.ม.11  อินถา  ประใจ 

22 นายไพฑูรย์  ซื่อสัตย์ สมาชิกอบต.ม.12  ไพฑูรย์  ซื่อสัตย์ 

23 นายพรชัย  จันติ๊บ สมาชิกอบต.ม.12  พรชัย  จันติ๊บ 

24 นางสาวชุนากรณ์  ปูชัย สมาชิกอบต.ม.13  ชุนากรณ์  ปูชัย 

25 นายดวงแก๎ว  บุญทา สมาชิกอบต.ม.13  ดวงแก๎ว  บุญทา 



ผู้ไม่มาประชุม 
 นายพงศกร  กาไชย  สมาชิก อบต. ม. 4 ลาปุวย 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
    ที่   ชื่อ-สกุล    ตําแหนํง          ลายมือชื่อ 

1 นายบุญธรรม  ปูชัย นายก อบต.  บุญธรรม  ปูชัย 

2 นายสงัด  ปัญญาดี รองนายก อบต.  สงัด  ปัญญาดี 

3 นายคําปัน  จุํมอ่ิน รองนายก อบต.  คําปัน  จุํมอ่ิน 

4 นายชาญวิทย์  สมยาดี เลขานุการนายก อบต.  ชาญวิทย์  สมยาดี 

5 นางสาวอนุสรา  วิชัยเนตร รองปลัด อบต.  อนุสรา  วิชัยเนตร 

6 นายวิสิน  หินใหญํ ผู๎อํานวยการกองคลัง  วิสิน  หินใหญ ํ

7 นายพลากร  ผะกําคําแหลง หัวหน๎าสํานักปลัด  พลากร  ผะกําคาํแหลง 

8 นายเมธี  แสงศรี ผู๎อํานวยการกองชําง เมธี  แสงศร ี

9 นางสาวจงดี  อินต๏ะนนท์ ผู๎อํานวยการกองการศึกษาฯ จงดี  อินต๏ะนนท์ 

10 นายอํานาจ  โชติหิรัญสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อํานาจ โชติหิรัญสกุล 

11 นายศรีจันทร์ สุทธศิลป์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 5 ศรีจันทร์ สุทธศิลป์ 

12 นายจันติ๊บ  ค๎ากํายาน ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 3 จันติ๊บ  ค๎ากํายาน 

13 นางอัญชุลี  หมื่นคํา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัญชุลี  หมื่นคํา 

14 นายจุฬา  มาหาญ ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน จุฬา  มาหาญ 

15 นางสาวอุไรภัสร์  ทําวํอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อุไรภัสร์  ทําวํอง 

16 นายอภิภู ประจักษ์ภูปัญญา ตัวแทน ทต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ปุาแดด อภิภู ประจักษ์ภูปัญญา 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

กํอนระเบียบวาระ 

นายนพดล  บั้งเงิน ให๎สัญญาณที่ประชุม  เมื่อครบองค์ประชุมเลขานุการสภาฯ  กลําวเชิญประธานสภา 
(เลขานุการสภา) ขึ้นทําหน๎าที่   

นายโรจน์  มูลชัย  กํอนเข๎าสูํระเบียบวาระประชุม ขอให๎รองประธานสภาได๎อํานประกาศเรียกประชุม
(ประธานสภา)  สภาองค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอย     

นายธานี  สุทธศิลป์ อํานประกาศ  เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอย  สมัยสามัญ 
(รองประธานสภา) สมัยที่  1/2559   

เมื่อรองประธานอํานประกาศจบแล๎ว  ได๎ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 



 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
นายโรจน์  มูลชัย  วันนี้มีสมาชิกลาปุวยหนึ่งทําน  คือ  นายพงศกร  กาไชย  สมาชิกสภาฯ หมูํที่ 4 
(ประธานสภา)  เข๎าโรงพยาบาลเมื่อเช๎านี้ 
   เรื่องแจ๎งให๎ทราบอีกเรื่อง  คือแนะนําตัวเจ๎าหน๎าที่ท่ีได๎รับตําแหนํงใหมํ  คือ 

นายอํานาจ  โชติหิรัญสกุล  ตําแหนํง เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ได๎เปลี่ยนตําแหนํงเป็น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เชิญแนะนําตัว 

นายอํานาจ โชติหิรัญสกุล กราบเรียนทํานประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาทุกทําน คณะผู๎บริหาร 
(นักวิเคราะห์ฯ) และหัวหน๎าสํวนทุกสํวน  ผมได๎รับบรรจุเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน ยินดีครับกับตําแหนํงใหมํ แตํตําแหนํงเดิมก็ยังคงปฏิบัติหน๎าที่อยูํ คือทําทั้งสอง
ตําแหนํง  หากมีปัญหาด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังคงเรียกใช๎ได๎
เหมือนเดิม 

นายโรจน์  มูลชัย ทางสภาก็มีความยินดีด๎วยที่ทํานได๎มีความก๎าวหน๎าในสายงาน เรื่องแจ๎งให๎ทราบ 
(ประธานสภา) อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องที่ทางสภาซึ่งผมเป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558  ผม

ได๎รับแจ๎งจากทางผู๎ใหญํบ๎านและคณะกรรมการหมูํบ๎านหมูํที่  8  วําได๎มีบุคคลเข๎ามา
ตัดต๎นไม๎ ในเขตองค์การบริหารสํ วนตําบลแมํล อย  ซึ่ งผมได๎ เรียกประชุม
คณะกรรมการเรํงดํวนในวันที่  6  ธันวาคม  2558 เรื่องการพิจารณาตัดไม๎ในเขต
องค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอย  ซึ่งก็ได๎มอบหมายให๎ นายสมบัติ  ต๏ะจันทร์  เข๎าไป
ดําเนินการเข๎าไปไกลํเกลี่ยเหมือนกับที่ทํานจันติ๊บ  ค๎ากํายาน  ประธานศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตําบลแมํลอยได๎กลําวมา  เนื่องจากได๎ทําหน๎าที่เป็นประธานสภาอยูํ ได๎ไกลํ
เกลี่ยให๎คนที่ตัดต๎นไม๎ตามกฎระเบียบของสภาคือปรับเป็นเงิน 3,000 บาท เข๎าสภา
และนําไม๎ให๎หมูํบ๎านไปใช๎ประโยชน์  ซึ่งก็ได๎ดําเนินการไปเรียบร๎อยแล๎ว  ผมได๎ให๎ทาง
รองประธานสภา นายธานี สุทธศิลป์  มอบเงินให๎ทางเหรัญญิก  นางสาวชุนากรณ์   
ปูชัย  เก็บเงินไว๎เป็นทุนสภาเรียบร๎อยแล๎ว  เรื่องแจ๎งให๎ทราบอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่อง
ขอขอบคุณผู๎อํานวยการกองการศึกษาฯ ซึ่งได๎นําคณะครูผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ดูแลเด็กไปมอบ
กระเช๎าของขวัญอวยพรปีใหมํ เมื่อวันที่  29  ธันวาคม 2558  ที่ผํานมา เรื่องแจ๎งให๎
ทราบมีเพียงเทํานี้ ผมขอเข๎าวาระตํอไป คือ  ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงาน
ประชุมครั้งที่ผํานมา 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ที่ประชุมได๎พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอย 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3/2558  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2558  ที่ผํานมา   

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 
   ไมํมีกระทู๎ถาม 



 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ไมํมีเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท๎องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล๎ว 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
5.1 การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  ประจ าปี 2559-2561 เพิ่มเติมและ  
เปลี่ยนแปลง  ( ฉบับท่ี 3) 

ประธานสภาฯ   เชิญนายกองค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอย ได๎แถลงรํางแผนพัฒนาสามปี ประจําปี 
2559-2561 เพิ่มเติมและแก๎ไขเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  เพ่ือเสนอให๎สภาฯพิจารณา 

นายบุญธรรม  ปูชัย เรียนทํานประธานสภา รองนายก และทํานสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบล 
(นายก อบต.)  แมํลอยทุกทําน  เรื่องที่เสนอใหมํคือการพิจารณารํางแผนพัฒนาสามปี ประจําปี 

2559-2561 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  เนื่องจากทางองค์การบริหารสํวน
ตําบลแมํลอยได๎รับเรื่องร๎องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในเรื่อง
ตําง ๆ จึงมีความจําเป็นที่ต๎องปรับแผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 เพื่อให๎
สอดคล๎องกับการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนเรํงดํวนของประชาชนในตําบลแมํลอย
ซึ่งรํางแผนพัฒนาฯนี้ได๎ผํานการพิจารณาจากทางคณะกรรมการแผนฯ ทั้งสองคณะ
เรียบร๎อยแล๎ว จึงเสนอตํอสภาเพ่ือพิจารณา  สําหรับรายละเอียดตําง ๆ มอบหมายให๎
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู๎ชี้แจง 

นายพลากร ผะกําคําแหลง ขออนุญาตผมในนามหัวหน๎าสํานักปลัด ก็ได๎รับผิดชอบหลายด๎าน 
(หัวหน๎าสํานักปลัด) งานหนึ่งที่รับผิดชอบอยูํก็คืองานนโยบายและแผน แตํเรามีนักวิเคราะห์ฯใหมํที่แตํงตั้ง

เมื่อเดือนธันวาคม 2558  ซึ่งข๎อมูลตําง ๆ ผมได๎ให๎นักวิเคราะห์ใหมํหมดแล๎วแตํใน
วันนี้เพื่อให๎เกิดความรวดเร็วและชัดเจนผมขอเป็นผู๎อธิบายเอง แผนฉบับนี้เป็นแผน
ฉบับที่  3  ซึ่งได๎รวบรวมสภาพปัญหาทุกหมูํบ๎านตั้งแตํหมูํที่ 1-13 ตลอดจนการ
นําเสนอข๎อมูลที่นําเสนอตํอที่ประชุมสภาในครั้งท่ีผํานมา รวมแล๎วก็มีที่จะได๎
เปลี่ยนแปลงอยูํ 3 ยุทธศาสตร์ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสํง ทางระบายน้ํา สะพาน 
ทําเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่จําเป็นเพื่อรองรับการขยายตัว
ในด๎านการค๎าและการลงทุน   การเพ่ิมเติม   รวม 7 โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือพัฒนาแหลํงน้ํา และ
ระบบบริหารจัดการน้ํา เพ่ือสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร และรับรองการปลูกพืช
เศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน  การเพ่ิมเติม  รวม  5  โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช๎และเทคโนโลยีของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่   การเปลี่ยนแปลง  รวม 1 โครงการ 

โครงการที่มีการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงรวมทั้งสิ้น  13  โครงการ  ดังนี้ 
 



 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  ( เพ่ิมเติม) 
1. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ชนิดมีฝาปิดบ๎านหนอง

ขํวง  หมูํที ่ 1  บริเวณบ๎าน  นายสุริยา  ต๏ะโย  ถึงบ๎าน  นายเปลี่ยน  บุญทา  
ยาว 100 เมตร กว๎าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุของ
ประชาชนในการคมนามคมและปูองกันน้ําทํวม  งบประมาณ  300,000 บาท 

2. โครงการวางทํอเมนต์ระบบประปาบ๎านเก๋ียงดอย หมูํที่ 2  ยาว 2,000  เมตร 
ขนาดทํอ 2 นิ้ว และขนาดทํอ 3 นิ้ว  เพ่ือแก๎ไขปัญหาทํอประปาอุดตันและขาด
แคลนน้ําอุปโภค-บริโภค  งบประมาณ  250,000  บาท 

3. โครงการกํอสร๎างรางสํงน้ําเพ่ือการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูบ๎าน       
แมํลอยไรํ หมูํที่ 5  บริเวณบ๎านนายแสง  ศิริ  ถึงบ๎าน นายอินปั๋น  ศรีกัน  ยาว  
100 เมตร  กว๎าง  1  เมตร  ลึก  1  เมตร  เพื่อให๎มีน้ําเพียงพอในการทํา
การเกษตร  งบประมาณ  400,000  บาท 

4. โครงการวางทํอระบายน้ําขยายผิวจราจรเพื่อปูองกันอุบัติเหตุ บ๎านแมํลอยไรํใต๎ 
หมูํที่  6  บริเวณบ๎านแมํลอยไรํใต๎  หมูํที่  6  เชื่อมถึงบ๎านใหมํสุขสันต์  หมูํที่  11  
ยาว  300  เมตร  เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุของประชาชนในการคมนาคมและปูองัน
การทรุดตัวของถนน  งบประมาณ  200,000  บาท 

5. โครงการขุดเจาะบํอบาดาลบ๎านสันเจริญ  หมูํที่  8  ความลึกเฉลี่ยของบํอบาดาล  
100  เมตร  เพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ําอุปโภคบริโภค  งบประมาณ  300,000  บาท 

6. โครงการวางทํอเมนต์ระบบประปาบ๎านจําใคร๎  หมูํที่ 9  ยาว  2,000  เมตร  
ขนาดทํอ  2  นิ้ว  และขนาดทํอ  3  นิ้ว  เพ่ือแก๎ไขปัญหาทํอประปาอุดตันและ
ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค  งบประมาณ  250,000  บาท 

7. โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  ชนิดมีฝาปิด บ๎านศรี
มงคล  หมูํที่  12  บริเวณซอย  8  ยาว  100  เมตร  กว๎าง  0.40  เมตร  ลึก  
0.40  เมตร  เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุของประชาชนในการคมนาคม  งบประมาณ  
300,000  บาท 
 รวม  7  โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่  2  (เพ่ิมเติม) 
1. โครงการขุดลอกลําน้ําห๎วยฝายบ๎านเกี๋ยงลุํม  หมูํที่  3  เชื่อมบ๎านศรีมงคล  หมูํที่  

12  ยาว  3,000  เมตร  กว๎าง  6  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.5-1  เมตร  เพ่ือให๎มีน้ํา
เพียงพอในการทําการเกษตร  งบประมาณ  200,000  บาท 

2. โครงการขุดลอกลําน้ําห๎วยโปุง/ห๎วยฝาย  บ๎านห๎วยนําน  หมูํที่  4  ยาว  800  
เมตร  กว๎าง  6  เมตร  ลึกเฉลี่ย  0.5-1  เมตร  งบประมาณ  100,000  บาท 
 
 



 
3. โครงการกํอสร๎างฝายน้ําล๎น  ลําน้ําห๎วยฝาย  บ๎านเกี๋ยงกลาง  หมูํที่  7  ยาว  14  

เมตร  กว๎าง  3  เมตร  สูง  1.5  เมตร  เพื่อให๎มีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตร  
งบประมาณ  300,000  บาท 

4. โครงการขุดลอกลําน้ําห๎วยรํองปูาน  บ๎านศรีมงคล  หมูํที่  12  ยาว  2,000  
เมตร  กว๎าง  4  เมตร  ลึก  0.50-1  เมตร  เพื่อให๎มีน้ําเพียงพอในการทํา
การเกษตร  งบประมาณ  150,000  บาท 

5. โครงการขุดลอกห๎วยนําน  บ๎านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์  หมูํที่  13  บริเวณบ๎าน
นายนพ  ต๏ะจันทร์  ถึงหน๎าวัดศรีมงคล  ยาว  500  เมตร  กว๎าง  4-6  เมตร   
ลึกเฉลี่ย  0.5-1 เมตร  เพ่ือให๎มีน้ําเพียงพอในการทําการเกษตรและปูองกันน้ํา
ทํวม  งบประมาณ 100,000  บาท 
  รวม  5  โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่  6  (เปลียนแปลง  และ  เพ่ิมเติม) 
1.  เครื่องแปลงไฟฟูากระแสตรงเป็นกระแสไฟฟูาสลับ  จํานวน  1  เครื่อง 

งบประมาณ  90,000  บาท ย๎ายมาจากสํวนโยธา   เป็นสํานักปลัด  เพ่ือใช๎ใน
งานประชาสัมพันธ์เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์อยูํในสํานักปลัด 

2. รถยนต์กองคลัง  จํานวน  1  คัน  งบประมาณ  750,000  บาท  เปลี่ยนแปลง
งบประมาณจากปี  2559  เป็นปีงบประมาณ  2560 

3. เก๎าอ้ีทํางานระดับ  6  (สํวนโยธา)  งบประมาณ  6,000  บาท  ยกเลิก
ปีงบประมาณ  2559  เปลี่ยนเป็นปีงบประมาณ  2560 และปีงบประมาณ 2561 

4. เครื่องเจาะคอนกรีต  จํานวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  90,000  บาท  เพ่ิมเติม
โครงการให๎ปรากฎในแผนปีงบประมาณ  2559 - 2561 

5. ที่นอนเด็กสําเร็จรูป  (สํวนการศึกษาฯ)  งบประมาณ  60,000  บาท  ยกเลิกปี  
2559  เปลี่ยนแปลงเป็นปีงบประมาณ  2560  และ  2561 

6. เครื่องปรับอากาศเพ่ือติดตั้ง ศพด.ต.แมํลอย  (สํวนการศึกษาฯ) จํานวน 4 เครื่อง  
งบประมาณ  50,000  บาท  ยกเลิกปีงบประมาณ  2559  เปลี่ยนเป็น
ปีงบประมาณ  2560 และ 2561 

7. เครื่องทําน้ําเย็นแบบพลาสติก  (สํวนการศึกษาฯ)  จํานวน  2  เครื่อง  
งบประมาณ  10,000  บาท  ยกเลิกปีงบประมาณ  2559  เปลี่ยนเป็น
ปีงบประมาณ  2560  และ  2561 

 รวมทั้งหมดในรํางแผนฉบับนี้  มีทั้งหมด  13  รายการ ที่มีการเพ่ิมเติมและ 
 เปลี่ยนแปลง    รายละเอียดมีเพียงเทํานี้  
นายเมธี  แสงศรี เรียนประธานสภา  คณะผู๎บริหาร  สมาชิกสภาทุกทําน  รวมถึงหัวหน๎าสํวน 
(ผู๎อํานวยการกองชําง) ทุกคน  ในเรื่องของตัวแผนผมได๎สํารวจแล๎วสองหมูํ  สํวนที่เหลือจะได๎ 

ทยอยออกสํารวจให๎แล๎วเสร็จทั้งหมดทุกหมูํบ๎าน  เนื่องจากชํวงนี้กองชํางมีภารกิจ
หลายอยําง ในเรื่องของเปูาหมาย  ความกว๎าง  ความยาว  ความลึก  เป็นการ 



 
คาดคะเนให๎เหมาะสมกับแผน  เพ่ือจะได๎กําหนดวัตถุประสงค์ของแผนได๎เพ่ือนําไปสูํ
เปูาหมาย  การสํารวจหน๎างานการกํอสร๎างจะสํารวจวันนั้นจะเป็นตัวจริงที่จะนํามา
ออกแบบและประมาณราคา สําหรับกองชํางได๎เพ่ิมแผนในเรื่องของเครื่องเจาะ
คอนกรีตเข๎าไปเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการควบคุมงาน 

นายโรจน์  มูลชัย  ทํานสมาชิกทํานใดที่จะอภิปรายระเบียบวาระที่  5.1  เชิญ นายสมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์ เรียนทํานประธานสภาที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน กระผมอยาก 
(ส.อบต.ม.6) สอบถามโครงการของหมูํที่  6  วําเหตุใดงบประมาณถึงได๎น๎อยทั้งที่ระยะทางนําจะได๎

ยาวกวํานี้  ขอให๎ทางคณะผู๎บริหารได๎พิจารณาเพ่ิมระยะทางให๎ด๎วย เพราะบางหมูํได๎
งบประมาณเยอะ  เชํน  หมูํที่  12  ได๎โครงการไปสองโครงการรวมงบประมาณทั้งสิ้น
สี่แสนห๎าหมื่นบาท  ถนนของหมูํ  6  เป็นประโยชน์ของประชาชนบ๎านเกี๋ยงเป็นอยําง
มากเนื่องจากเป็นถนนทางเลี้ยง  ถ๎าดูจากพ้ืนที่จริงสามารถเพ่ิมระยะทางได๎อีกขอฝาก
ทางผู๎บริหารได๎เพ่ิมวงเงินงบประมาณตัวนี้ด๎วย   

นายโรจน์  มูลชัย ขอให๎ทางผู๎บริหารได๎ตอบข๎อซักถาม 
(ประธานสภาฯ) 
นายบุญธรรม  ปูชัย เรียนประธานสภาและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  งบประมาณในแผนนี้ 
(นายก อบต.) เป็นการประมาณการเทํานั้น  หากจะดําเนินการจํายขาดเงินสะสมก็จะต๎องดู

งบประมาณจากกองคลังอีกครั้งหนึ่งวําสามารถจํายขาดได๎ในวงเงินเทําไร ต๎องเข๎าสูํ
สภาอีกครั้งหนึ่ง  เดียวจะมอบหมายให๎ผู๎อํานวยการกองคลังเป็นผู๎ชี้แจงรายละเอียด
การจํายขาดเงินสะสมอีกครั้ง 

นายโรจน์  มูลชัย เชิญทํานสมบัติ  ต๏ะจันทร์  สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 10 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมบัติ  ต๏ะจันทร์ เรียนทํานประธานสภา  คณะผู๎บริหาร  ทํานสมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติทุกทําน 
(ส.อบต.ม.10) จะเห็นวํารํางแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ไมํปรากฏโครงการของบ๎านหมูํที่  10  ซึ่งทาง

หมูํบ๎านได๎เสนอโครงการเกี่ยวกับรางน้ําและเสริมไหลํทางปากทางเข๎าวัดเกี๋ยงดอย  
แตํเนื่องจากถนนเส๎นนี้เพ่ิงกํอสร๎างใหมํไมํถึงสองปีจึงไมํสามารถดําเนินการกํอสร๎าง
ใหมํได๎  และได๎ขอโครงการกํอสร๎างรางระบายน้ําจากบ๎านนายสุข  มาถึงบ๎าน
ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่  10  ซึ่งทํานนายก แจ๎งวําถนนเส๎นนี้เป็นความรับผิดชอบของทาง
หลวงชนบท  ซึ่งจะต๎องขออนุญาตจากทางหลวงชนบทเสียกํอน จึงไมํมีโครงการของ
หมูํที่  10  ปรากฏในรํางแผนฯฉบับนี้  ซึ่งก็อยากจะขอตํอสภาวําถ๎าจัดทําข๎อบัญญัติ
ในปีงบประมาณตํอไปขอให๎พิจารณาเพ่ิมงบประมาณโครงการของหมูํที่  10  จาก
หนึ่งโครงการเป็นสองโครงการ มีเรื่องเรียนเทํานี้ 

นายโรจน์  มูลชัย เชิญนายก ได๎ชี้แจงตํอสภา 
(ประธานสภาฯ) 
 



 
นายบุญธรรม  ปูชัย สําหรับโครงการของบ๎านหมูํที่  10  ไมํมีโครงการเรํงดํวนจริง ๆ 
(นายก อบต.) ทางผู๎บริหารไมํมีปัญหา  หากตั้งข๎อบัญญัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560  

 ทางหมูํท่ี  10  จะขอตั้งงบประมาณเพ่ิมกวําหมูํอ่ืนทางสภาคงไมํมีปัญหาอะไร  
นายโรจน์  มูลชัย มีทํานสมาชิกทํานใดท่ีจะอภิปราย เชิญ นายสมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์ สมาชิกหมูํที่ 6 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์ เรียนทํานประทานสภาอีกครั้งหนึ่ง  ผมอยากให๎พิจารณาเพ่ิมงบประมาณ 
(ส.อบต.ม.6) ในแผนฯ ให๎เพียงพอ เนื่องจากหากดําเนินการไปแล๎วงบประมาณไมํเพียงพอก็ต๎องมี

การโอนงบประมาณใหมํ  ซึ่งเป็นการทํางานที่ซ้ําซ๎อน 
นายโรจน์  มูลชัย เชิญ นายสม  ศรีกัน  สมาชิกสภาหมูํที่  5 
(ประธานสภาฯ) 
นายสม  ศรีกัน เรียนทํานประธานสภา  คณะผู๎บริหาร และสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน 
(ส.อบต.ม.5) ขอเรียนถามทํานประธานสภาวําโครงการที่เพ่ิมเติมในแผนฉบับนี้ หมูํหนึ่งสามารถ

นําเข๎าได๎มากกวําหนึ่งโครงการได๎หรือเปลํา  อยํางหมูํที่  12  มี  2  โครงการ 
นายโรจน์  มูลชัย เชิญ นายพรชัย  จันติ๊บ  สมาชิกสภาหมูํที่  12 
(ประธานสภาฯ) 
นายพรชัย  จันติ๊บ เรียนทํานประธานสภา  คณะผู๎บริหาร และสมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติทุกทําน 
(ส.อบต.ม.12) โครงการที่เพ่ิมเติมในแผนฯฉบับนี้  หมูํที่  12  มี 2 โครงการ  แตํผลประโยชน์ที่

ประชาชนได๎รับนั้นจะมี หมูํ 3 หมูํ 4  และหมูํ 13  อยํางหมูํที่  10  ก็ไมํมีโครงการที่
เพ่ิมเติมในแผนฯฉบับนี้  แตํเนื่องจากหมูํที่  12  เป็นหมูํบ๎านต๎นน้ํา  ประชาชนมี
ความเดือดร๎อนเป็นปัญหาของประชาชนในหมูํบ๎านหลายหมูํไมํเฉพาะหมูํที่  12   
หมูํเดียว 

นายโรจน์  มูลชัย ผมขอให๎ผู๎บริหารเป็นผู๎ชี้แจ๎ง  รายละเอียดให๎ทางสภาได๎ทราบ  วําเหตุใดแตํละ 
(ประธานสภาฯ) หมูํบ๎านถึงได๎โครงการไมํเทํากัน 
นายบุญธรรม  ปูชัย เรียนทํานประธานสภา  ทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ  โครงการที่เพ่ิมเติมในแผนฯนั้น 
(นายก อบต.) เป็นโครงการสํวนรวม  ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต๎องการแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง โดย

สั่งการให๎ดําเนินการขุดลอกคู  คลอง  เพ่ือให๎สามารถกักเก็บน้ําไว๎ใช๎ทําการเกษตรได๎
ในฤดูแล๎ง  ซึ่งประชาชนหลายหมูํบ๎านได๎รับผลประโยชน์ไมํเฉพาะหมูํเดียว  สํวน
งบประมาณท่ีตั้งไว๎นั้นผมได๎ชี้แจงไปแล๎ววําเป็นเพียงการประมาณการเทํานั้น  ในการ
ดําเนินการจริงงบประมาณอาจจะไมํถึงท่ีประมาณไว๎ก็ได๎ 

นายโรจน์  มูลชัย เชิญ นายสมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์ สมาชิกสภา หมูํที่  6 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์ ผมอยากให๎ทํานสมาชิกทุกทํานได๎พิจารณาโครงการอยํางละเอียด โดยเฉพาะ 
(ส.อบต.ม.5) โครงการที่จะดําเนินการจํายขาดเงินสะสม เพราะในการประชุมครั้งที่ผํานมานั้นทาง

ผู๎บริหารได๎แจ๎งให๎สภาทราบวําโครงการใดที่เข๎าหลักเกณฑ์และไมํเข๎าหลักเกณฑ์การ 
 



 
จํายขาดเงินสะสม  เพราะหากทาง สตง.ตรวจสอบท๎วงติงมาทางสภาจะต๎อง
รับผิดชอบ 

นายโรจน์  มูลชัย สมาชิกทํานใดจะอภิปรายตํอ เชิญ นายบุญนัก  อินเรียน สมาชิกสภา หมูํที่ 1 
(ประธานสภาฯ) 
นายบุญนัก  อินเรียน เรียนประธานสภา  คณะผู๎บริหาร  และทํานสมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติทุกทําน 
(ส.อบต.ม.1) โครงการรางระบายน้ําแบบมีฝาปิด ที่ทางหมูํบ๎านเสนอโครงการนี้เข๎ามาเนื่องจากผิว

การจราจรแคบและเป็นถนนที่เชื่อมตํอจากอําเภอจุนมีรถสัญจรไปมาเยอะเกิด
อุบัติเหตุบํอยครั้ง 

นายโรจน์  มูลชัย ผมอยากอภิปรายชี้แจงถึงความจําเป็นของการจํายขาดเงินสะสม อยํางที่ทํานสมบูรณ์ 
(ประธานสภาฯ) ติ๊ปกรณ์ได๎อภิปรายวําสภาเราจะต๎องรํวมกันรับผิดชอบ อยํางไรก็ตามขอให๎ทุกทําน

ชํวยกันพิจารณาวิเคราะห์วําจะสร๎างอะไรทําอะไร ประธานสภาไมํอยากให๎ทุกทํานใช๎
อารมณ์ในการพูดคุยกัน ซึ่งทํานนายก อบต. ก็มีความประสงค์ดีที่ได๎เพิ่มเติมแผนเพ่ือ
รองรับการจํายขาดเงินสะสมในครั้งนี้  เพราะผมเข๎าใจวําสมาชิกทุกทํานที่อาสามาทํา
หน๎าที่ของทํานเพ่ือรับใช๎พี่น๎องประชาชน  เชิญนายสมัย  อินมาส สมาชิกสภาหมูํที่ 8 

นายสมัย  อินมาส เรียนทํานประธานสภา  คณะผู๎บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติทุกทําน 
(ส.อบต.ม.8) ในวันนี้ตามระเบียบวาระการประชุมคือการพิจารณาเรื่องแผนพัฒนาสามปี 2559-

2561 (เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ซึ่งทางผู๎บริหารได๎นําเขาเพ่ิมเติมในแผนฯ
เพ่ือจํายขาดเงินสะสม ก็ขอให๎ทํานพิจารณาในเรื่องของแผน 

นายโรจน์  มูลชัย สมาชิกทํานใดจะอภิปรายเพ่ิม  ถ๎าไมํมีสมาชิกทํานใดอภิปรายเพิ่ม ผมขอมติ  
(ประธานสภาฯ) จากทํานสมาชิกในการให๎ความเห็นชอบรํางแผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561 

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  3)  ตามท่ีคณะผู๎บริหารเสนอตํอสภา โปรดยกมือ 
ที่ประชุม มีมติ   เป็นเอกฉันท์  ทั้ง  24  เสียง  เห็นชอบรํางแผนพัฒนาสามปี ประจําปี 

2559-2561   
5.2 การพิจารณาโอนงบประมาณ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๙ 

นายโรจน์  มูลชัย  เชิญเลขาสภาได๎ชี้แจง 
(ประธานสภาฯ) 
นายนพดล  บั้งเงิน กราบเรียนทํานประธานสภา  รองประธานสภา  คณะผู๎บริหาร ตลอดจนถึงทําน 
(เลขานุการสภาฯ) สมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติทุกทําน  ในวาระท่ี  5.2  การโอนงบประมาณ สืบเนื่องจาก 

บ๎านหมูํที่  6  บ๎านแมํลอยไรํใต๎  ได๎รับการอุดหนุนงบประมาณเฉพาะกิจจากรัฐบาล
ในการกํอสร๎างประปาบาดาลขนาดกลาง  งบประมาณ  1,800,000  บาท  ซึ่งขณะนี้
กําลังดําเนินการกํอสร๎างบริเวณข๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลแมํลอย  ซึ่งระบบไฟฟูา
เดิมเป็นแบบ 2 เฟส หรือ  220  ทางกองชํางจึงทําหนังสือแจ๎งให๎ทางการไฟฟูาสํวน
ภูมิภาคอําเภอเทิง  เข๎ามาสํารวจและประมาณราคาคําใช๎จํายในการขอขยายเขต
ไฟฟูา  ทางนายก อบต.  ผู๎ใหญํบ๎าน  รองประธานสภา  และทํานสมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์ 
สมาชิกสภาหมูํที่  6  ได๎หารือกันปรากฏวําทางหมูํบ๎านไมํมีงบประมาณท่ีจะขยายเขต  



 
ซึ่งงบประมาณที่ทางการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอําเภอเทิงแจ๎งมาอยูํที่ประมาณ  
48,076.93  บาท  จึงได๎ข๎อสรุปในการประชุมประชาคมของหมูํบ๎านหมูํที่  6  วําขอ
ใช๎งบประมาณในข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปี พ.ศ. 2559  ที่ทางหมูํบ๎าน
ได๎รับงบประมาณในการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมไม๎ไผํ (ชนิดไมํมีไหลํทาง)  วงเงิน  
150,000  บาท เป็นการโอนไปเป็นคําใช๎สอยหรือคําติดตั้งและขยายเขตไฟฟูา  แตํคํา
มิตเตอร์ทางหมูํบ๎านจะเป็นผู๎ออกเอง  สําหรับรายละเอียดขอมอบให๎ทางหัวหน๎า
สํานักปลัดเป็นผู๎ชี้แจงรายละเอียด 

นายพลากร  ผะกําคําแหลง  ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่ง  ผมในฐานะผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่งบประมาณ  ก็ได๎รับแจ๎งจาก 
(หัวหน๎าสํานักปลัด) ทางหมูํบ๎าน และทํานปลัด อบต. วําให๎ดําเนินการโอนงบประมาณ  ตามหมายเหตุที่

ระบุไว๎ข๎างลําง  คือระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยวิธีการงบประมาณของ อปท. 
พ.ศ. 2541 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2543 ข๎อ 29 การแก๎ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจํายในหมวดคําครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  
ที่ทําให๎ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กํอสร๎าง  
ให๎เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท๎องถิ่น ซึ่งมีการโอนงบประมาณจํานวน 2 รายการ ดังนี้ 

 ล าดับที่  1  รายละเอียดการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  ครั้งที่  2/2559   

 ส่วนโยธา  หมวด  คําท่ีดินและสิ่งกํอสร๎าง  ประเภท  คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 6   

 งบประมาณอนุมัติ 150,000.00  บาท 
งบประมาณก่อโอน 150,000.00  บาท 
จ านวนเงินที่โอน    48,100.00 (-) บาท 
งบประมาณหลังโอน 101,900.00  บาท 

ล าดับที่  2  รายละเอียดการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2559  ครั้งที่  2/2559 
ส่วนโยธา  หมวด  คําใช๎สอย  ประเภท  รายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ   
งบประมาณอนุมัติ 155,000.00 บาท 
งบประมาณก่อนโอน 94,200.00  บาท 
จ านวนเงินที่โอน    48,100.00 (+) 
งบประมาณหลังโอน 142,300.00  บาท   
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว๎ ไมํเพียงพอตํอการเบิกจําย 
 
 
 



นายโรจน์  มูลชัย  มีทํานสมาชิกทํานใดจะสอบถามเก่ียวกับการโอนงบประมาณ  งบประมาณ 
(ประธานสภาฯ) รายจํายประจําปี  พ.ศ. 2559  ถ๎าไมํมีทํานใดซักถามผมขอมติที่ประชุมในการให๎

ความเห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจําย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
โอนครั้งที่  2/2559  ทํานใดเห็นชอบขอให๎ยกมือ 

ที่ประชุม มีมติ  เป็นเอกฉันท์  ทั้ง  24  เสียง  เห็นชอบการโอนเงินงบประมาณรายจําย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โอนครั้งที่  2/2559 

 5.3  การพิจารณาแก้ไขเปลีย่นแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

นายโรจน์  มูลชัย สําหรับระเบียบวาระท่ี  5.3  ผมขอให๎ทางหัวหน๎าสํานักปลัดเป็นผู๎ชี้แจงเกี่ยวกับ 
(ประธานสภาฯ) การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เชิญหัวหน๎าสํานักปลัด 
นายพลากร  ผะกําคําแหลง  ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่ง  สืบเนื่องจากการโอนงบประมาณในระเบียบวาระ 
(หัวหน๎าสํานักปลัด) ทีผ่ํานมา  การแก๎ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงก็จะมีอยูํ  2  รายการ  ที่จะต๎อง

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  ดังนี้ 

 ล าดับที่  1  รายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย  ครั้งที่  2/2559  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  

 ส านักปลัด  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง 

 ข้อความเดิม 
 สําหรับเป็นคําจัดซื้อตู๎เก็บเอกสารเหล็กเตี้ยบานเลื่อนกระจก  จํานวน 1 ใบๆละ 

6,000.- บาท  เพ่ือใช๎ในการจัดเก็บเอกสารสํานักงานปลัด (จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่น
เนื่องจากไมํได๎กําหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  
ประจําปี 2559-2561 

 ข้อความใหม่ 
 สําหรับเป็นคําจัดซื้อตู๎เก็บเอกสารเหล็กชนิดสองบานจํานวน 1 ใบๆละ 6,000.- บาท 

เพ่ือใช๎ในการจัดเก็บเอกสารสํานักงานปลัด (จัดซื้อตามราคาท๎องถิ่นเนื่องจากไมํได๎
กําหนดไว๎ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ประจําปี 
2559-2561 

 ล าดับที่  2  รายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย  ครั้งที่  2/2559  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

 ส่วนโยธา  หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  ประเภท  คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมไม๎ไผํ (ชนิดไมํมีไหลํทาง) บ๎านแมํลอยไรํใต๎     

 
 



 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
 ข้อความเดิม 
 ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง 4.00  เมตร  ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แมํลอยกําหนด) สถานที่ ซอย 3 เชื่อม ซอย 5  
บ๎านแมํลอยไรํใต๎ หมูํที่ 6 ตําบลแมํลอย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561  งบประมาณ  150,000  บาท 
ข้อความใหม่ 

 ปริมาณงาน ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.แมํลอยกําหนด) สถานที่ ซอย 3 เชื่อม ซอย 5  
บ๎านแมํลอยไรํใต๎ หมูํที่ 6 ตําบลแมํลอย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2559-2561  งบประมาณ  101,900  บาท 
สําหรับการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณก็มีเพียงเทํานี้ 

นายโรจน์  มูลชัย  มีทํานสมาชิกทํานใดจะสอบถามเก่ียวกับการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจําย
(ประธานสภาฯ)   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  แก๎ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่  2/2559  ถ๎าไมํมีทํานใด 

ซักถามผมขอมติที่ประชุมในการให๎ความเห็นชอบการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แก๎ไขเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  2/2559  ทํานใด
เห็นชอบขอให๎ยกมือ 

ที่ประชุม มีมติ  เป็นเอกฉันท์  ทั้ง  24  เสียง  เห็นชอบการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แก๎ไขเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี  2/2559 
5.4  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

นายโรจน์  มูลชัย  เชิญทางหัวหน๎าสํานักปลัด ชี้แจงในวาระที่ 5.4 
(ประธานสภาฯ) 
นายพลากร  ผะกําคําแหลง  ในการประชุมครั้งนี้จะเกี่ยวข๎องหลายวาระ  เนื่องจากวําคณะกรรมการที่ 
(หัวหน๎าสํานักปลัด) ทางสภามีสํวนรํวมจะมีอยูํสองคณะ  คือ  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  และ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ซึ่งคณะหลังนี้ก็จะอยูํใน
ระเบียบวาระตํอไป ที่จะปรากฏในระเบียบการจัดทําแผนฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่
สําคัญ   สําหรับระเบียบที่เก่ียวข๎องขอมอบหมายให๎นายอํานาจ โชติหิรัญสกุล 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นผู๎ชี้แจง 

นายโรจน์  มูลชัย เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(ประธานสภาฯ) 
นายอํานาจ  โชติหิรัญสกุล  เรียนทํานประธานสภา  คณะผู๎บริหาร  ทํานสมาชิกทุกทํานอีกครั้งหนึ่ง  สําหรับ 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบล  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข๎อกฎหมาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ข๎อ 8 ให๎ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  ประกอบด๎วย 



1. ผู๎บริหารท๎องถิ่น     ประธานกรรมการ 
2. รองนายกองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นทุกคน   กรรมการ 
3. สมาชิกสภาท๎องถิ่นที่สภาท๎องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคม  กรรมการ 
4. ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  กรรมการ 
5. ผู๎แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

ที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจํานวนไมํน๎อยกวําสามคน   กรรมการ 
6. ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นท่ีประชาคมท๎องถิ่น 

คัดเลือกจํานวนไมํน๎อยกวําสามคนแตํไมํเกินหกคน  กรรมการ 
7. ปลัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   กรรมการแลเลขานุการ 
8. หัวหน๎าสํวนการบริหารที่มีหน๎าที่จัดทําแผน  ผู๎ชํวยเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นมีหน๎าที่โดยสรุปคือ 
1. กําหนดแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น 
2. รํวมจัดทํารํางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก๎ไขปัญหา

เกี่ยวกับการจัดทํารํางแผนพัฒนา 
3. พิจารณารํางแผนพัฒนาและรํางแผนการดําเนินงาน 
4. ให๎ความเห็นชอบรํางข๎อกําหนดขอบขํายและรายละเอียดของงาน 
5. พิจารณาให๎ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6. แตํงตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพ่ือชํวยปฏิบัติงาน

ตามท่ีเห็นสมควร 
7. ประสานกับประชาคมหมูํบ๎านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต๎องการ

ของประชาชนในท๎องถิ่นและจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาฯด๎วย 

ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมได๎ทําการคัดเลือกไปเมื่อวันที่  17  มีนาคม  2557  ซึ่งจะ
ครบวาระสองปี คือวันที่  18  มีนาคม  2559  ซึ่งตามระเบียบได๎ให๎อํานาจสภา
ท๎องถิ่นพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหมํข้ึนมากํอน 45 วัน  ซึ่งคณะกรรมการ
ชุดเดิมที่สภาได๎คัดเลือก คือ 
 นายอินถา ประใจ  สมาชิกสภาฯหมูํที่  11 
 นายดวงแก๎ว บุญทา  สมาชิกสภาฯหมูํที่  13 
 นายไพฑูรย์ ซื่อสัตย์  สมาชิกสภาฯหมูํที่  12 
ซึ่งทั้งสามทํานก็ได๎ทําหน๎าที่ได๎ดี  ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด๎วย 

นายโรจน์  มูลชัย  สําหรับการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นชุดใหมํแทนชุดเดิมที่จะหมดวาระ 
(ประธานสภาฯ) ในวันที่  18  มีนาคม  2559  ที่จะถึงนี้  ซึ่งระเบียบการคัดเลือกก็เหมือนกับการ

คัดเลือกประธานสภา  รองประธานสภา  คือเสนอชื่อที่ละคน มีผู๎รับรองสองคน และ
หามติ  ขอให๎ที่ประชุมได๎เลือกคณะกรรมการฯ  เริ่มจากคนที่  1  กํอน  เชิญทําน
สมาชิกเสนอชื่อครับ 

 



 
 
นายสมัย  อินมาส เสนอ  นายอินถา  ประใจ  ส.อบต.หมูํที่  11  เป็นกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 
(ส.อบต. ม.8) โดยมี  นายนันทภพ  คํามูล  ส.อบต.หมูํที่  3  และนายฤทธิ์  ภูติดี  ส.อบต.หมูํที่  9  

เป็นผู๎รับรอง 
นายโรจน์  มูลชัย ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  นายอินถา  ประใจ  เป็นกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  คนที่  1   

ด๎วยเสียงข๎างมาก  ดังนี้  
เห็นชอบ  จํานวน   23  เสียง 

  ไมํเห็นชอบ จํานวน      -  เสียง 
  งดออกเสียง จํานวน      -  เสียง 
  ไมํมาประชุม จํานวน      1  เสียง 
 
นายสมบัติ  ต๏ะจันทร์ เสนอ  นายธานี  สุทธศิลป์  ส.อบต.หมูํที่  6  เป็นกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 
(ส.อบต. ม.10) โดยมีนายพรชัย  จันติ๊บ  ส.อบต.หมูํที่  12 และนายบุญนัก  อินเรียน  ส.อบต.หมูํที่ 1  

เป็นผู๎รับรอง 
นายโรจน์  มูลชัย ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  นายธานี  สุทธศิลป์  เป็นกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  คนที่  2   

ด๎วยเสียงข๎างมาก  ดังนี้  
เห็นชอบ  จํานวน   23  เสียง 

  ไมํเห็นชอบ จํานวน      -  เสียง 
  งดออกเสียง จํานวน      -  เสียง 
  ไมํมาประชุม จํานวน      1  เสียง 
นายสมชาย  เข็มเพชร เสนอ  นายไพฑูรย์  ซื่อสัตย์  ส.อบต.หมูํที่  12  เป็นกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 
(ส.อบต. ม.11) โดยมี  นายจตุรงค์  อุบลศิลป์  ส.อบต.หมูํที่  1  และนายชุม  อํอนหวาน  ส.อบต.หมูํ

ที่  4  เป็นผู๎รับรอง 
นายโรจน์  มูลชัย ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  นายไพฑูรย์  ซื่อสัตย์  เป็นกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  คนที่  3   

ด๎วยเสียงข๎างมาก  ดังนี้  
เห็นชอบ  จํานวน   23  เสียง 

  ไมํเห็นชอบ จํานวน      -  เสียง 
  งดออกเสียง จํานวน      -  เสียง 
  ไมํมาประชุม จํานวน      1  เสียง 



 
นายโรจน์  มูลชัย ก็ได๎คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นครบทั้ง  3  ทําน  คือ 
(ประธานสภาฯ) 1.  นายอินถา  ประใจ  สมาชิกสภาฯหมูํที่  11 
 2.  นายธานี  สุทธศิลป ์  สมาชิกสภาฯหมูํที่  6 
 3.  นายไพฑูรย์  ซื่อสัตย์  สมาชิกสภาฯหมูํที่  12 

5.5  การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

นายโรจน์  มูลชัย  เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงเกี่ยวกับวาระที่ 5.5 
(ประธานสภาฯ)  ในเรื่องของการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ท๎องถิ่น  
นายอํานาจ  โชติหิรัญสกุล    ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) ท๎องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ข๎อ 28  ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นแตํงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  ประกอบด๎วย   

1. สมาชิกสภาท๎องถิ่นที่สภาท๎องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
2. ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นที่ประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
3. ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
4. หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
5. ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน๎าที่โดยสรุปคือ 
1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น  ฯลฯ 
4. แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชํวยปฏิบัติงานตามที่

เห็นสมควร 
คณะกรรมการชุดเดิมประกอบด๎วย 
นายสมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์ สมาชิกสภาฯหมูํที่  6 
นายชาคริต  วรรณชัย สมาชิกสภาฯหมูํที่  7 
นายสมบัติ  ต๏ะจันทร์  สมาชิกสภาฯหมูํที่  10 

   คณะกรรมการทั้งสามทํานก็ได๎ทําหน๎าที่ได๎อยํางดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
นายโรจน์  มูลชัย  สําหรับการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นชุดใหมํ 
(ประธานสภาฯ) แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระ ในวันที่  18  มีนาคม  2559  ที่จะถึงนี้  ก็จะเหมือนการ

คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น   คือเสนอชื่อที่ละคน มีผู๎รับรองสองคน และ
หามติ  ขอให๎ที่ประชุมได๎เลือกคณะกรรมการฯ  เริ่มจากคนที่  1  กํอน  เชิญทําน
สมาชิกเสนอชื่อครับ 



 
 
นายวิเชียร  อุปการคํา เสนอ  นายสมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์  ส.อบต.หมูํที่  6  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผล 
(ส.อบต. ม.7) แผนพัฒนาท๎องถิ่น  โดยมี  นายเกียงศักดิ์  นายกุม  ส.อบต.หมูํที่  2  และ    

นางสาวชุนากรณ์  ปูชัย  ส.อบต.หมูํที่  13  เป็นผู๎รับรอง 
นายโรจน์  มูลชัย ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  นายสมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  คนที่  1   ด๎วยเสียงข๎างมาก  ดังนี้  
เห็นชอบ  จํานวน   23  เสียง 

  ไมํเห็นชอบ จํานวน      -  เสียง 
  งดออกเสียง จํานวน      -  เสียง 
  ไมํมาประชุม จํานวน      1  เสียง 
นายสม  ศรีกัน เสนอ  นายชาคริต  วรรณชัย  ส.อบต.หมูํที่  7  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผล 
(ส.อบต. ม.5) แผนพัฒนาท๎องถิ่น  โดยมี  นายสงํา  สุทธศิลป์  ส.อบต.หมูํที่  5  และนายถวัล  

ปัญญาด ี ส.อบต.หมูํที่  2  เป็นผู๎รับรอง 
นายโรจน์  มูลชัย ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  นายชาคริต  วรรณชัย  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  คนที่  2   ด๎วยเสียงข๎างมาก  ดังนี้  
เห็นชอบ  จํานวน   23  เสียง 

  ไมํเห็นชอบ จํานวน      -  เสียง 
  งดออกเสียง จํานวน      -  เสียง 
  ไมํมาประชุม จํานวน      1  เสียง 
นายดวงแก๎ว  บุญทา เสนอ  นายสมบัติ  ต๏ะจันทร์  ส.อบต.หมูํที่  10 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผล 
(ส.อบต. ม.13) แผนพัฒนาท๎องถิ่น  โดยมี  นางสาวปรารถนา  ผํองสนาม  ส.อบต.หมูํที่  9  และ 

นายอินถา  ประใจ  ส.อบต.หมูํที่  11  เป็นผู๎รับรอง 
นายโรจน์  มูลชัย ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  นายสมบัติ  ต๏ะจันทร์  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท๎องถิ่น  คนที่  3   ด๎วยเสียงข๎างมาก  ดังนี้  
เห็นชอบ  จํานวน   23  เสียง 

  ไมํเห็นชอบ จํานวน      -  เสียง 
  งดออกเสียง จํานวน      -  เสียง 
  ไมํมาประชุม จํานวน      1  เสียง 
 



 
 
นายโรจน์  มูลชัย ก็ได๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นครบทั้ง  3  ทําน  คือ 
(ประธานสภาฯ) 1.  นายสมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์  สมาชิกสภาฯหมูํที่  6 
 2.  นายชาคริต  วรรณชัย  สมาชิกสภาฯหมูํที่  7 
 3.  นายสมบัติ  ต๏ะจันทร์  สมาชิกสภาฯหมูํที่  10 
 5.6  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี  2558 
นายโรจน์  มูลชัย เชิญหัวหน๎าสํานักปลัด รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(ประธานสภาฯ) ประจําปี  2558 
นายพลากร  ผะกําคําแหลง  สําหรับการสรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(หัวหน๎าสํานักปลัด)  องค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอย  ในการติดตามและประเมินผล  ประจําปี

งบประมาณ  2558  เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2558  ที่ผํานมานั้น  และได๎สรุปผลเมื่อ
วันที่  9  ธันวาคม  2559  ซึ่งทางคณะกรรมการก็ได๎ให๎ความคิดเห็นหลายเรื่อง  ดังนี้ 

 ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์ 
  จากการติดตามความก๎าวหน๎าของการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา องค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอย  ประจําปีงบประมาณ  2558-2562  พบวํา
โครงการกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ที่ยังไมํมีการดําเนินการ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1 1.  โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม เปูาหมาย ปีละ 1 แหํง 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 2.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน เปูาหมายปีละ 1 ครั้ง 
            2.2 โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎านการเกษตร   

เปูาหมายปีละ 1 ครั้ง 
2.3 โครงการขุดลอกคลอง/ลําเหมือง เปูาหมาย ปีละ 1 สาย 
2.4 โครงการกํอสร๎างฝายน้ําล๎น เปูาหมายปีละ 1 แหํง 

   ยุทธศาสตร์ที่  4 4.1 โครงการเกี่ยวกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหาอาชญากรรม  
เปูาหมาย สถิติการเกิดอาชญากรรมลดลง ร๎อยละ 5 ตํอปี  
4.2 โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครตําง ๆ 
เปูาหมาย สถิติการเกิดอาชญากรรมลดลงร๎อยละ 5 ตํอปี 

   ยุทธศาสตร์ที่  5 5.1 โครงการสํงเสริมให๎ความรู๎ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ  
เปูาหมาย จํานวนขยะลดลงร๎อยละ 5 ตํอปี 
5.2 โครงการปลูกปุา เปูาหมาย จํานวนพื้นที่ปุาเสื่อมโทรมได๎รับ 
การฟ้ืนฟูร๎อยละ 5 ตํอปี 
5.3 โครงการกํอสร๎างฝายชะลอน้ํา เปูาหมาย จํานวนปีละ 10 แหํง 

ดังนั้น  ทางองค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอยจึงควรพิจารณาดําเนินโครงการ/
กิจกรรม  ข๎างต๎นเพื่อให๎บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว๎ตามระยะห๎วงเวลาที่กําหนดไว๎ 
 
 



 
 
ผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีประจําปี 2558-2560  
สามารถสรุปตามตารางได๎ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
ตามแผนพัฒนาสามปี ได๎รับการอนุมัติ คิดเป็นร๎อยละ 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1 37 10,713,000 32 2,565,000 22.38 14.21 
2 25 865,000 22 407,000 15.38 2.25 
3 8 272,800 3 2,284,000 2.10 12.65 
4 50 5,067,380 38 2,183,625 26.57 12.10 
5 4 100,000 2 60,000 1.40 0.33 
6 19 1,032,000 16 1,085,800 11.19 6.02 

รวม 143 18,050,180 112 8,585,425 78.32 47.56 

- ดําเนินการเสร็จสิ้น จํานวน  86  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  76.79 
- อยูํระหวํางดําเนินการ จํานวน  3  โครงการ คิดเป็นร๎อยละ  2.68 
- ไมํมีการดําเนินโครงการ จํานวน  23  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  20.54 

   จากตารางพบวําองค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอย  สามารถดําเนินการตามแผนที่ได๎ 
ตั้งไว๎ในปีงบประมาณ  2558  คิดเป็นร๎อยละ  78.32  ดังนั้นในปีงบประมาณถัดไป 
ควรพิจารณาโครงการที่สามารถดําเนินการได๎จริงกํอนบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
เพ่ือให๎แผนพัฒนาสามปีเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตลอดจนเป็นในทางการบริหาร 
งบประมาณให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามลําดับตํอไป 
ผลการติดตามการดําเนินงานกลุํม/องค์กรที่ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอย  ประจําปีงบประมาณ 2558 

1. ควรให๎ทางกลุํม/องค์กร  ที่ได๎รับสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.แมํลอย  
แจ๎งประสานกับ อบต.แมํลอยกํอนดําเนินโครงการ หรือ ระหวํางดําเนินโครงการ  
เพ่ือให๎ทาง อบต.แมํลอย โดยคณะกรรมการติดตามฯเพ่ือติดตามประเมินผลการ 
ดําเนินโครงการของกลุํม/องค์กร ตามลําดับตํอไป 

2. ทางกลุํม/องค์กร ควรแจ๎งประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการให๎แกํ 
สมาชิกภายในกลุํมทราบโดยทั่วกันเพื่อให๎สะดวกตํอการติดตามและประเมินผล 

3. กลุํมท่ีไมํขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป (2560) คือ กลุํมน้ํา 
ดื่มแมํลอยไรํ หมูํที่ 5  เหตุผลเพราะวําได๎จ๎างเอกชนดําเนินการ 
 
 



 
 

4. กลุํม/องค์กร ที่ควรปรับปรุงการบริหารจัดการ  การดําเนินโครงการหรือ 
กิจกรรม  ที่ได๎รับสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.แมํลอย ประจําปีงบประมาณ 2558  
เพ่ือให๎เกิดความคุํมคําและชัดเจนในการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม  ได๎แกํ  1.กลุํม 
จักรสานผักตบชวา หมูํที่ 3  2.กลุํมข๎าวปลอดสารพิษหมูํที่  6  3.กลุํมปุ๋ยอินทรีย์ 
อัดเม็ดห๎วยนําน หมูํที่ 4  4.กลุํมเพาะเห็ดฟางอบไอน้ําบ๎านแมํลอยไรํ  5.โรงเรียนบ๎าน 
แมํลอยไรํ  6.โรงเรียนบ๎านเกี๋ยงใต๎  และควรพิจารณาตรวจสอบหรือติดตามกลุํม/
องค์กร ดังกลําวกํอนสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป 

5. กลุํม/องค์กร  ที่ดําเนินโครงการหรือกิจกรรมได๎ดีมีประสิทธิภาพควร 
สนับสนุนงบประมาณตํอไปและสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม  ได๎แกํ  1.โรงเรียน
บ๎านเกี๋ยง “คุรุราษฎร์วิทยา”  2.กลุํมเลี้ยงปลาผู๎สูงอายุ หมูํที่  6  3.กลุํมปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ดบ๎านใหมํสุขสันต์ หมูํที่ 11  4.กลุํมเกษตรอินทรีย์เกี๋ยงสูงเนิน หมูํที่ 10  5.กลุํม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ๎านเกี๋ยงดอยเจริญราษฎร์ หมูํที่ 13  6.กลุํมข๎าวอินทรีย์บ๎าน
เกี๋ยง 2 

6. โครงการที่จะขอรับสนับสนุนหรือได๎รับสนับสนุนแล๎วควรผํานที่ประชุม 
ประชาคมของแตํละหมูํบ๎านเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ สร๎าง
เครือขํายของกลุํม  และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยรวมตํอไป 

ที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปี 2558 
นายโรจน์  มูลชัย  คงจะได๎รับทราบกันไปแล๎วสําหรับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน 
(ประธานสภาฯ)  พัฒนาประจําปี 2558  ที่ผํานมา     
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1  เรื่องการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
นายโรจน์  มูลชัย  เชิญนายจันติ๊บ  ค๎ากํายาน  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่  3  ซึ่งดํารงตําแหนํงประธานศูนย์
(ประธานสภาฯ)  ยุติธรรมชุมชน ได๎ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแมํลอย  
นายจันติ๊บ  ค๎ากํายาน เรียนทํานประธานสภา สมาชิกสภา ผู๎บริหาร ตลอดจนหัวหน๎าสํวนทุกทําน  
(ประธานศูนย์ยุติธรรมฯ) นี้เป็นครั้งแรกในการดํารงชีวิตผู๎ใหญํบ๎านที่ได๎มีโอกาสเข๎ารํวมประชุมสภา เป็นโอกาส

ดีซึ่งศูนย์ยุติธรรมประจําตําบลแมํลอยครบรอบ 2 ปี  กําลังเข๎าสูํปีที่  3  โดยมีผม 
นายจันติ๊บ  ค๎ากํายาน  เป็นประธาน  ในปีที่ผํานมามีเรื่องไกลํเกลี่ยข๎อพิพาทหลาย
เรื่องด๎วยกันแตํก็สามารถตกลงกันได๎ด๎วยดี  ยกตัวอยํางคือเรื่องกรณีข๎อพิพาทเรื่อง
ที่ดินซึ่งเป็นที่ สปก. แยํงกัน เนื่องจากทหารชํางได๎ไถโดนหลักเขตหายไปเจ๎าของที่ดิน
ทั้งสองก็กลําวอ๎างวําที่ตนเองมีแนวเขตตรงนี้ ตกลงกันไมํได๎ ทางศูนย์ยุติธรรมชุมชน
พร๎อมคณะกรรมการฯได๎ลงพ้ืนที่ ซึ่งมีความเห็นตรงกันวําเขตแดนนําจะอยูํตรงนี้แตํ
คูํกรณีทั้งคํูตํางไมํยอมกัน  ผลสุดท๎ายได๎นําชํางรางวัด ไกลํเกลี่ยกัน ชํางก็บอกวํา 
ประมาณนี้  ก็ตกลงกันได๎ มายุติกันที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแมํลอย  ซ่ึงอํานาจ
หน๎าที่ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  คือ 



1.  รับเรื่องราวร๎องทุกข์เกี่ยวกับงานยุติธรรมตําง ๆ  
2.  สามารถลดเรื่องราวทีนําไปสูํศาลได๎ 

คณะกรรมการศูนย์ก็ประกอบด๎วย 
1. นายจันติ๊บ  ค๎ากํายาน  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 3 เป็นประธานศูนย์ 
2. นายธานี  สุทธศิลป์ รองประธานสภา   เป็นรองประธานศูนย์ 
3. นายสมบัติ  ต๏ะจันทร์  ส.อบต.หมูํที่ 10 เป็นกรรมการ 
4. นายสมัย  อินมาส ส.อบต. หมูํที่ 8 เป็นกรรมการ 
5. นางสาย  ค๎าไหมคํา   เป็นกรรมการ 
6. นางสาวสมจิต  ค๎ากํายาน   เป็นกรรมการ  
7. นายบุญแผง  ศรีบาล   เป็นกรรมการ 
8. นายนพดล  บั้งเงิน  ปลัด อบต.แมํลอย เป็นกรรมการ/เลขานุการ  
9. นายพลากร  ผะกําคําแหลง หัวหน๎าสํานักปลัด เป็นผู๎ชํวยเลขานุการ 
10. นายบุญธรรม  ปูชัย  นายก อบต.แมํลอย ที่ปรึกษา 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแมํลอยมีบทบาทมาก  คือ ลดเรื่องคดีอาชญากรรมใน
หมูํบ๎าน   ปัญหายาเสพติด  และมีการบูรณาการรํวมกันระหวํางผู๎ใหญํบ๎านกับสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือทางองค์การบริหารสํวนตําบล  ซึ่งเป็นที่พ่ึงของประชาชนไมํ
เฉพาะในพ้ืนที่ตําบลแมํลอยเทํานั้น  พ้ืนที่ใกล๎เคียงก็เคยมาใช๎บริการเหมือนกัน  
ฉะนั้นก็ขอฝากทางสมาชิกสภาทุกทํานชํวยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ตําบลแมํลอยให๎พ่ีน๎องประชาชนได๎ทราบทั่วกัน  อีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็เกี่ยวข๎องกับศูนย์
ยุติธรรมชุมชนตําบลแมํลอย  คือเรื่องของกองทุนแมํของแผํนดินในปีที่ผํานมากองทุน
แมํของแผํนดินได๎ชํวยเหลือผู๎เสพ  ผู๎ติด ยาเสพติด  ตลอดจนผู๎ด๎อยโอกาสไปทั้งสิ้น 
จํานวน  14  ราย  เป็นจํานวนเงินสองหมื่นกวําบาท  ซึ่งขณะนี้เงินที่มีอยูํในบัญชีของ
กองทุนแมํของแผํนดินเหลืออยูํน๎อย  ซึ่งเยาวชนที่อยูํกรุงเทพฯ ได๎เห็นความสําคัญ
ของกองทุนแมํของแผํนดิน  ก็มีความคิดที่จะจัดผ๎าปุากองทุนแมํของแผํนดิน  ซึ่งผม
ได๎ประสานไปทางโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลบ๎านเกี๋ยงในการเป็นประธาน
ผ๎าปุาตอนนี้ผมก็จะขอความอนุเคราะห์จากทํานนายก ในการเป็นประธานผ๎าปุาอีก
คน สํวนปลัด รองปลัด และหัวหน๎าสํวนก็ได๎รํวมกันเป็นประธานทุกคน  สําหรับเงิน
บริจาคก็แล๎วแตํจิตศรัทธาไมํจํากัดจํานวนเงินวําประธานผ๎าปุาจะต๎องบริจาคจํานวน
เทํานี้  รองประธานจะต๎องบริจาคเทํานี้  ซึ่งปีนี้ก็ได๎ให๎ทุนแกํเยาวชนได๎ถึงบ๎านหมูํที่  
7  รวมทั้งสิ้น  9  คน  พอดีวําเงินของกองทุนแมํของแผํนดินหมดเสียกํอน  ซึ่งผ๎าปุา
เราจะจัดในวันที่  14  เมษายน  2559  ลําดับตํอไปก็จะขออนุญาตทํานนายก อบต.
ได๎มอบเข็มเชิดชูเกียรติเพ่ือเป็นเกียรติและเป็นขวัญกําลังใจให๎แกํคณะกรรมการของ
ศูนย์ ขอขอบคุณประธานสภา นายก อบต. และทํานสมาชิกสภาทุกทํานที่ได๎ให๎
โอกาสผมมาพูดในวันนี้ 

นายโรจน์  มูลชัย  ขอขอบคุณทางทํานประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแมํลอย ที่ได๎มาชี้แจงเกี่ยวกับ 



(ประธานสภาฯ) การดําเนินงานของศูนย์  ตํอไปเชิญทางผู๎ชํวยเลขานุการศูนย์ฯได๎แจ๎งรายชื่อผู๎ที่จะรับ
เข็มเชิดชูเกียรติ 

นายพลากร  ผะกําคําแหลง  ผมในนามผู๎ชํวยเลขานุการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแมํลอย สืบเนื่องจาก 
(หัวหน๎าสํานักปลัด) เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์  2559  ที่ผํานมาผมได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการศูนย์

ยุติธรรมชุมชนตําบลแมํลอย  เข๎ารํวมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพที่จังหวัดเชียงราย  ใน
การดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแมํลอย  ซึ่งทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับ
จังหวัดก็ได๎มอบเข็มเชิดชูเกียรติให๎แกํทางคณะกรรมการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบล  
แมํลอย  เพ่ือเป็นเกียรติและเป็นขวัญกําลังใจให๎แกํคณะกรรมการของศูนย์ฯ  วันนี้ก็
เป็นโอกาสดี    ขอเรียนเชิญทํานนายกบุญธรรม  ปูชัย นายกองค์การบริหารสํวน
ตําบลแมํลอย  เป็นผู๎มอบเข็มเชิดชูเกียรติให๎กับคณะกรรมการ  ตามรายชื่อดังนี้ 
1. นายจันติ๊บ  ค๎ากํายาน ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแมํลอย 
2. นายธานี  สุทธศิลป์  รองประธานคนที ่ 1 
3. นายสมัย  อินมาส  รองประธานคนที่  2 
4. นายสมบัติ  ต๏ะจันทร์  คณะกรรมการ 
5. นายนพดล  บั้งเงิน  กรรมการและเลขานุการ 
6. นายพลากร  ผะกําคําแหลง ผู๎ชํวยเลขานุการ 
ขอขอบคุณทํานนายกองค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอย  ที่ให๎เกียรติเป็นผู๎มอบเข็ม
เชิดชูเกียรติในครั้งนี้ 

นายโรจน์  มูลชัย  เชิญทํานประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลแมํลอย ได๎กลําวอะไรสักนิดกํอนจะกลับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายจันติ๊บ  ค๎ากํายาน ขอขอบคุณทํานประธานสภา  ทํานนายกองค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอย 
(ประธานศูนย์ยุติธรรมฯ) และทํานสมาชิกสภาทุกทําน  ที่ได๎ให๎โอกาสในวันนี้  ในนามของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ตําบลแมํลอยขอขอบคุณ  และทางประธานศูนย์ยุติธรรมฯจะขอมอบเข็มเชิดชูเกียรติ
ให๎แกํทํานนายกองค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอย ในนามของที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตําบลแมํลอย  เพ่ือเป็นเกียรติให๎แกํทําน 

นายโรจน์  มูลชัย ในนามสภาองค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอย ก็มีความยินดีที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
(ประธานสภาฯ) ของเราโดยทํานจันติ๊บ  ค๎ากํายาน  ซึ่งก็ตั้งมาเกือบครบสองปี  เป็นศูนย์ที่สําคัญที่ให๎

ความชํวยเหลือพ่ีน๎องประชาชนที่ได๎รับความเดือดร๎อนและแก๎ปัญหาความเดือดร๎อน
ของประชาชนได๎  ซึ่งนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางสมาชิกได๎ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปของ
ศูนย์ตามท่ีทํานประธานศูนย์ได๎แจ๎งให๎ทราบ 

 6.2 ขอความเห็นชอบรับรองที่ดินเป็นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5บ้านแม่ลอยไร่ 
นายโรจน์  มูลชัย เชิญนายศรีจันทร์  สุทธศิลป์  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่  5  ได๎ชี้แจงถึงความเป็นมาเป็นไป 
(ประธานสภาฯ) ของที่สาธารณะประโยชน์บ๎านแมํลอยไรํ  หมูํที่  5  ที่จะให๎สภารับรองอยํางไร 
นายศรีจันทร์  สุทธศิลป์ เรียนประธานสภา  คณะผู๎บริหาร  และสมาชิกสภา อบต.แมํลอย ทุกทําน 
(ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 5) ตลอดจนถึงหัวหน๎าสํวนราชการทุกคน  ผมนายศรีจันทร์  สุทธศิลป์  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่  

5  ขอรบกวนเวลาในสภาแหํงนี้  เนื่องจากผมมีเรื่องที่จะนําเสนอในที่ประชุมสภาที่



ทรงเกียรติแหํงนี้  เนื่องจากบ๎านแมํลอยไรํ  หมูํที่  5  จะดําเนินการยื่นขอออกหนังสือ  
น.ส.ล.  หรือหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เป็นหนังสือแสดงสิทธิในการขอใช๎
ประโยชน์หรือรํวมกันใช๎ที่ดินในเขตราชพัสดุหรือเขตสาธารณประโยชน์  ออกโดย
กรมท่ีดิน  เป็น เอกสารสิทธิแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ โดยอาจจะออกเป็นแปลงใหญํ
รวมกันและระบุชื่อหนํวยงานที่ใช๎ประโยชน์ไว๎ได๎  ซึ่งอยูํบริเวณประปากลางหมูํบ๎าน
หรือตลาดขางบ๎านนายสมชาย  ฟองการ  มีเนื้อที่ประมาณ  1  งาน  ซึ่งได๎ไปติดตํอที่
สํานักงานที่ดินอําเภอเทิง  ทางที่ดินได๎บอกวําถ๎าจะให๎เป็นที่ดินสาธารณะของหมูํบ๎าน
จะต๎องผํานการเห็นชอบและผํานวาระการประชุมของสภาองค์การบริหารสํวนตําบล
เสียกํอน  เพราะตํอไปสถานที่แหํงนี้จะต๎องอยูํในความรับผิดชอบดูแลขององค์การ
บริหารสํวนตําบลแมํลอยฉะนั้นในวันนี้ผมจึงขอรบกวนเวลาจากสภาอันทรงเกียรติ
แหํงนี้  ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอย เพื่อที่จะได๎ยื่น
หนังสือ  น.ส.ล.  ในที่สาธารณะเพ่ือเป็นประโยชน์กับหมูํบ๎านและเป็นประโยชน์กับ
ตําบลของเราตํอไป 

นายโรจน์  มูลชัย สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์บ๎านแมํลอยไรํ หมูํที่  5 
(ประธานสภาฯ) นายศรีจันทร์  สุทธศิลป์  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่  5  ก็ได๎ชี้แจงให๎ทํานสมาชิกสภาทุกทํานได๎

รับทราบแล๎ว  ก็จะอยูํบริเวณประปาหมูํบ๎าน  ซึ่งทางหมูํบ๎านต๎องการ น.ส.ล.  ซึ่งก็
อยากให๎ทางสภาได๎รับรองเกี่ยวกับท่ีสาธารณะ  ซึ่งสภาเราก็ได๎ตั้งมาได๎สองปีกวําซึ่งมี
ผมเป็นประธานดูแลที่สาธารณะ  โดยคํานึงถึงประโยชน์ของแตํละหมูํบ๎าน  ทําน
สมาชิกทํานใดที่มีข๎อสงสัยจะสอบถามทางผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่  5  เชิญซักถามได๎ 

นายนพดล  บั้งเงิน ผมมีขอสงสัยจะสอบถามทํานศรีจันทร์  สุทธศิลป์  ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่  5  และ 
(เลขานุการสภาฯ) กองชําง  ไปพร๎อมกันเลยวํา  พ้ืนที่ที่วําประมาณ 1 งาน นี้  เป็นพ้ืนที่บริเวณประปา 

ใกล๎บ๎านนายสมชาย  ฟองการ  หรือเปลํา  คือ  ผมคิดวําเป็นบริเวณโรงน้ําดื่ม  ไมํ
ทราบวําตรงนั้นมีพ้ืนที่เทําไร  แล๎วพ้ืนที่บริเวณข๎างเคียงมีหนังสืออะไรรองรับหรือไมํ  
สําหรับแปลงดังกลําวที่จะขอให๎สภามีมติรับรองในวันนี้ไมํทราบวํามีหนังสือใด ๆ หรือ
เปลํา 

นายศรีจันทร์  สุทธศิลป์ พ้ืนที่ที่จะขอ น.ส.ล.  นี้จะอยูํติดบ๎านนายสมชาย  ฟองการ  แตํไมํใชํพื้นที่ของ 
(ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่  5) โรงน้ําดื่มชุมชนแตํอยํางใด  ซึ่งพ้ืนที่ของโรงน้ําดื่มนั้นมีพ้ืนที่ประมาณครึ่งงานเทํานั้นนี้

ก็ยังไมํได๎ออกหนังสือแตํอยํางใดเหมือนกัน สํวนพื้นที่ข๎างเคียงกับพ้ืนที่ที่จะขอ
หนังสือ น.ส.ล.  นั้นมี น.ส.3ก.  ซึ่งและขณะนี้กําลังจะเปลี่ยนเป็นโฉนด  แปลงที่จะให๎
สภามีมติรับรองในวันนี้ไมํมีหนังสือใด ๆ รับรองทั้งสิ้น   

นายโรจน์  มูลชัย ขออนุญาตให๎ทางผู๎อํานวยการกองชําง  ได๎ชี้แจงเก่ียวกับรายละเอียดในเรื่องนี้ 
(ประธานสภาฯ) ให๎ทางสภาได๎รับทราบในฐานะที่เป็นหนํวยงานที่ดูแลเรื่องนี้อยูํ 
นายเมธี  แสงศรี ขออนุญาตกราบเรียนประธานสภา  สมาชิกองค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอย 
(ผอ.กองชําง) ตลอดจนทางคณะผู๎บริหาร  ในเรื่องของที่สาธารณะประโยชน์  กํอนหน๎านี้ที่ดิน

ข๎างเคียงที่ดินพ้ืนนี้ได๎มีหนังสือจากสํานักงานที่ดินอําเภอเทิงมาถึงองค์การบริหาร  
 



 
สํวนตําบลแมํลอย  และหนํวยงานในพื้นที่ให๎ดําเนินการตรวจสอบรํวมกับผู๎ใหญํบ๎าน
วําทีใ่นบริเวณท่ีทํานจะขอเป็นโฉนด  ซึ่งเป็น น.ส.3ก. แตํเดิม  วําไปทับกับที่ 
สาธารณะประโยชน์หรือเปลํา  ทางกองชํางรํวมกับหมูํบ๎านก็ได๎ไปดําเนินการ
ตรวจสอบเบื้องต๎น  ถ๎าในกรณีท่ีของประปานี้ก็จะมีที่โฉนดอ๎างอิงใกล๎เคียงคือของ
หมวดนันท์  ซึ่งเป็นที่ใกล๎เคียงที่สุดแตํในระวางแผนที่ต๎องไปดูวําเป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์หรือเป็นที่วํางเปลํา  เพราะฉะนั้นจากท่ีวําที่วํางเปลําในหลักความเป็นจริง
ประปานี้ก็มนีโยบายที่ให๎ตรวจสอบเพื่อนําไปยื่นขอ น.ส.ล.  หนังสือสําคัญสําหรับที่
หลวงเพ่ือนําไปใช๎ประโยชน์กับทางหมูํบ๎าน  ตอนนี้อยูํในขั้นตอนการดําเนินการ
ตรวจสอบอยูํ  แตํจากการตรวจสอบเบื้องต๎นไมํนําจะไปทับที่ดินของคนอ่ืน  เพราะ
การไปทับที่ดินของคนอ่ืนมันจะมีระวางของโฉนดที่ดินระบุไว๎ชัดเจน ซึ่งจะต๎องไป
ตรวจสอบในระวางของโฉนดที่ดินอีกรอบ   

นายโรจน์  มูลชัย  สรุปคือ  ณ  วันนี้  ทางบ๎านแมํลอยไรํ  หมูํที่  5  นายศรีจันทร์  สุทธศิลป์ 
(ประธานสภาฯ) อยากให๎ทางสภาได๎รับรองไว๎เป็นเบื้องต๎น  คิดวําอยํางทําน ผอ.กองชํางได๎วําไว๎วําคง

ไมํเป็นพ้ืนที่ทับซ๎อนกับท่ีใด  ทํานสมาชิกทํานใดมีข๎อสงสัยซักถามทางผู๎ใหญํบ๎าน   
หมูํที่  5  เชิญซักถามได๎เลย  ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญและเป็นประโยชน์สําหรับหมูํบ๎าน   
ถ๎าทํานใดไมํมีข๎อสงสัยและสมาชิกในโซนนี้ก็มีทั้ง 3 หมูํบ๎าน เชิญทํานถามในสภานี้  
ได๎เลย  ถ๎าไมํมีทํานสมาชิกทํานใดมีข๎อสงสัยและซักถามผมก็ขอมติในที่ประชุมนี้
เห็นชอบรับรองที่ดินบริเวณประปาหมูํท่ี  5  เป็นที่สาธารณะประโยชน์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรัเห็นชอบรับรองที่ดินบริเวณประปาหมูํที่  5  เป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์ประจําหมูํบ๎าน   ด๎วยเสียงข๎างมาก  ดังนี้  

เห็นชอบ  จํานวน   23  เสียง 
  ไมเํห็นชอบ จํานวน      -  เสียง 
  งดออกเสียง จํานวน      -  เสียง 
  ไมํมาประชุม จํานวน      1  เสียง 
นายโรจน์  มูลชัย ขอบคุณครับ  ถือวําทางสภาองค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอยได๎รับรอง 
(ประธานสภาฯ) ที่ดินบริเวณประปาบ๎านแมํลอยไรํ  หมูํที่  5  เป็นที่สาธารณะประโยชน์เรียบร๎อยแล๎ว

ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่  5  มีอะไรจะกลําวตํอสภาเชิญได๎เลย 
นายศรีจันทร์  สุทธศิลป์ ผมขอขอบคุณทางประธานสภา  และสมาชิกสภา  ในสภาอันทรงเกียรติแหํงนี้ 
(ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่  5) ทุกทําน  ที่ได๎ให๎ความเห็นชอบและรับรองพ้ืนที่นี้ 
นายโรจน์  มูลชัย ในนามสภาองค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอย  ก็มีความยินดีทุกหมูํบ๎านของตําบล 
(ประธานสภาฯ) แมํลอย  ซึ่งทุกครั้งทางสภาจะมีการประชุมสามัญ  และวิสามัญ  เรื่องที่สําคัญทาง

เลขาสภา หรือทํานนายก อบต.  ก็มีหนังสือให๎แตํละหมูํบ๎านประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ขอเชิญเข๎ารํวมรับฟังการประชุมสภา  หรือแตํละหมูํบ๎านมีปัญหาเกี่ยวข๎องกับสภา
เกี่ยวข๎องกับท๎องถิ่น  เชิญเข๎ารํวมได๎ทุกคน ซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญถ๎าทางสภามีสํวน
รับรู๎สํวนใดที่เราพอจะชํวยกันได๎ก็ขอฝากทํานศรีจันทร์  สุทธศิลป์  และทํานจันติ๊บ   



 
ค๎ากํายาน  ด๎วย  หรือทํานจะสํงตัวแทนมารํวมรับฟังในด๎านของการบริหารงาน  ทั้ง
ผู๎บริหาร  ทั้งสมาชิก ฝุายนิติบัญญัติ ซึ่งจะไมํมีการปิดบังเราจะทํางานกันแบบเปิดอก  
ฉะนั้นแล๎วก็ขอเชิญ  ผมขอให๎ทางสภาได๎ตลบมือให๎เกียรติทํานทั้งสองอีกครั้ง 
6.3 เรื่องเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินขอชี้แจงเกี่ยวกับโครงการคัดแยกขยะ 

นายโรจน์  มูลชัย  เชิญเจ๎าหน๎าที่จากเทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงินได๎ชี้แจงโครงการ   
(ประธานสภาฯ) 
นายอภิภู  ประจักษ์ภูปัญญา  เรียนทํานประธานสภา  คณะผู๎บริหาร  ทํานสมาชิกสภาทุกทําน ตลอดจน 
(จนท.ทต.ศรีโพธิ์เงิน) ทํานหัวหน๎าสํวนราชการทุกคน  ผมนายอภิภู  ประจักษ์ภูปัญญา เป็นผู๎ประสานงาน

ของเทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน  อําเภอปุาแดด  กับบริษัทเอกชน  ซึ่งเป็นบริษัททํา
ธุรกิจเกี่ยวกับการสร๎างโรงคัดแยกขยะสํงขยะที่ได๎รับการคัดแยกแล๎วไปสูํโรงงานเพ่ือ
ทําเป็นพลังงานไฟฟูา  ในวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับโครงการคัดแยกขยะของ
ท๎องถิ่น  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  แตํละท๎องถิ่นที่อยูํในเขตแนวรํวมประมาณ 50-
60 กิโลเมตร  ก็อยากทราบวําตําบลนี้มีปริมาณขยะมากน๎อยแคํไหน  ซึ่งองค์กร
ปกครองที่ได๎เข๎ารํวมโครงการแล๎วตอนนี้มีเกือบ  30  แหํง  ซึ่งทางบริษัทมีความ
ต๎องการประมาณ  50  แหํง  ที่จะเข๎าไปศึกษาดูงานและกลับมาประชุมโดยทํานผู๎วํา
ราชการจังหวัด  และทํา  MOU  ซึ่งที่เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน  จะเป็นแหลํงคัดแยก
เป็นสถานที่ตั้ง  คือรับขยะจากเขตอําเภอปง  อําเภอเชียงมํวน  อําเภอจุน  อําเภอ
เชียงคํา  อําเภอเทิง  ในโซนนี้สํวนหนึ่ง  และทางอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา  อําเภอ
แมํใจ  อําเภอพาน  รํวมด๎วย  ในสํวนของโรงงานที่จะกํอสร๎างจริงแล๎วอยูํในเขตของ
เทศบาลตําบลห๎วยสัก   ซึ่งมีพ้ืนที่  300  ไรํ  ปัจจุบันนี้ก็เป็นพื้นที่ท้ิงขยะของเทศบาล
นครเชียงราย รํวมกับเทศบาลตําบลบ๎านดูํ  ซึ่งบางทํานคงจะทราบแล๎ววําทาง
เทศบาลตําบลบ๎านดูํเพ่ิงจะโดนทางกรมปุาไม๎แจ๎งความจับในกรณีท่ีนําขยะไปทิ้งใน
เขตปุาไม๎  ก็เป็นเรื่องราวกันอยูํ  เพราะฉะนั้นในเรื่องของขยะเป็นปัญหาเรื้อรังซึ่งใน
โครงการนี้เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลวางไว๎ตั้งแตํปี 2560  ขึ้นไป  ซึ่งเข๎ากับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และในสํวนหนึ่งการรับขยะจากท๎องถิ่นในแตํละที่อยูํในความ
รํวมมือของ อปท.แตํละแหํงที่จะเข๎ารํวมในการที่จะนําขยะไปทิ้งกับทางเทศบาล
ตําบลศรีโพธิ์เงิน  ปริมาณขยะที่จะเข๎าโรงไฟฟูาเฉลี่ยตํอวันนี้คือ 450  ตัน  ฉะนั้น
เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน  จึงได๎ออกมาเชิญชวนแตํละ อปท.  ได๎เข๎าไปรํวมกันไป
ศึกษาดูงาน หลังจากนั้นก็รํวมกันทําประชามติอีกครั้งหนึ่ง  เหตุนี้จึงได๎มาอธิบายให๎
ทํานสมาชิกได๎รับทราบและเรียนเชิญทางองค์การบริหารสํวนตําบลแมํลอยเข๎ารํวม
โครงการด๎วย  เพราะปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องขยะมีมากพอสมควร  การจัดเก็บก็คือถ๎า 
อปท.ไหนไมํมีรถขนขยะทางบริษัทก็จะอํานวยความสะดวกจัดหารถวิ่งเข๎ามารับ 

นายโรจน์  มูลชัย ทํานสมาชิกทํานใดมีข๎อสงสัยจะสอบถามทางเจ๎าหน๎าที่เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงิน 
(ประธานสภาฯ) เชิญนายสม  ศรีกัน  สมาชิกสภา หมูํที่  5 
 



 
นายสม  ศรีกัน ในการเก็บขยะเราเก็บขายหรืออยํางไร 
(ส.อบต.ม. 5) 
นายอภิภู  ประจักษ์ภูปัญญา  ไมํได๎เก็บขายแตํเก็บไปสํงให๎กับเทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงินเพ่ือทําการคัดแยก 
(จนท.ทต.ศรีโพธิ์เงิน) เพราะเทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงินเป็นที่คัดแยกโดยที่แตํละท๎องถิ่นไมํต๎องแยกแตํเอาไป

รวมกัน 
นายนพดล  บั้งเงิน ขออนุญาตไมํทราบวําของอําเภอเทิงท๎องถิ่นมีก่ีแหํงแล๎วที่เข๎ารํวม  แล๎วในกรณีที่มา

จัดเก็บจะมีคําใช๎จํายอยํางไร แล๎วใครเป็นคนออก 
(เลขานุการสภาฯ) 
นายอภิภู  ประจักษ์ภูปัญญา  ที่อําเภอเทิงได๎สํงหนังสือเชิญเข๎ารํวมโครงการให๎แกํ อปท.ทุกแหํง  สําหรับการ 
(จนท.ทต.ศรีโพธิ์เงิน) จัดเก็บถ๎าในสํวนของ อปท.แตํละที่มีรถขยะก็วิ่งสํงไปที่เทศบาลตําบลศรีโพธิ์เงินที่เป็น

แหลํงคัดแยกได๎เลย  คิดคําใช๎จํายเบื้องต๎น  550  บาท/ตัน  ตามที่รัฐบาลกําหนด  
แตํถ๎า อปท. ไมํมีรถท่ีจะไปสํงทางบริษัทก็จะจัดหารถเข๎ามาเก็บให๎โดยคิดตาม
ระยะทาง  ซึ่งท๎องถิ่นจะต๎องเป็นผู๎ออกคําใช๎จําย 

นายโรจน์  มูลชัย ในนามสภาคงจะขอพิจารณาและให๎คําตอบในภายหลัง  เนื่องจากเรื่องนี้ 
(ประธานสภาฯ) เป็นเรื่องละเอียดอํอน  ซึ่งจะมีคําใช๎จํายเกิดขึ้น  คงจะให๎เวลาทางสภาต๎องพิจารณา

กันกํอนและจะให๎คําตอบที่หลังวําจะเข๎ารํวมโครงการหรือไมํ ทางสภาก็ขอขอบคุณ
มากที่ทํานได๎มาชี้แจงโครงการดี ๆ อยํางนี้  ขอให๎ทางสภาตลบมือให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ 

 6.4  เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลอย 
นายโรจน์  มูลชัย สําหรับเรื่องของการเข๎ารํวมกิจกรรมของสมาชิกองค์การบริหารสํวนตําบล 
(ประธานสภาฯ) แมํลอย ขอมอบหมายให๎รองประธานสภาเป็นผู๎ชี้แจง 
นายธานี  สุทธศิลป์ ขออนุญาตที่ประชุมที่เคารพทุกทําน ผมได๎รับมอบหมายจากทํานประธานสภา 
(รองประธานสภาฯ) ให๎ดูแลเกี่ยวกับระเบียบการเข๎ารํวมกิจกรรมของทํานสมาชิกสภาทุกทําน  มีหลาย

ทํานที่มีความจําเป็นลา  บางทํานไมํลาแตํขาดก็มี  ขอชี้แจงอยํางนี้ละกันเริ่มตั้งแตํ
วันที่  15  มกราคม  2559  ที่สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายได๎มาอบรมให๎
ความรู๎เกี่ยวกับพลังงาน ในวันนั้นมีอยูํ  3  คน  ที่ลาเนื่องจากติดภารกิจในการ
ประเมินกํานันแหนบทองคํา คือ  นายจตุรงค์  อุบลศิลป์  และนายบุญนัก  อินเรียน 
ส.อบต.ม.1  นางสาวปรารถนา  ผํองสนาม  ติดงานศพพ่ีสาว วันที่พัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลแมํลอย  ที่ลงชื่อในสมุดก็มีคนขาด  วันเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล 
แมํลอย  วันที่  25  มกราคม  2559  ไมํมีคนขาด  วันอบรมอาสาสมัครปูองกันไฟปุา
มีคนลา  2  คนคือ  นายสมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์  ส.อบต.ม.6  และนายชาคริต  วรรณชัย 
ส.อบต.ม.7  สํวนนางสาวชุนากรณ์  ปูชัย ส.อบต.ม.13  และนางสาวปรารถนา    
ผํองสนาม  ส.อบต.ม.9  ได๎สอบถามทางเจ๎าหน๎าที่วําเป็นผู๎หญิงต๎องเข๎ารํวมอบรม
หรือไมํซึ่งทางเจ๎าหน๎าที่ก็ได๎ให๎คําตอบวําไมํต๎องเข๎ารํวมอบรมก็ได๎  จึงไมํถือวําขาด  
แตํมีคนขาด 2 คน คือนายฤทธิ์  ภูตอดี  ส.อบต.ม.9  และนายสม  ศรีกัน ส.อบต.ม.5
และอีกวันหนึ่งคือโรงเรียนผู๎สูงอายุ  มีลา  2  คน  คือ  ประธานสภาลาไปหาหมอ   



 
 

และนายพงศกร  กาไชย  ลาปุวย  ขอทําความเข๎าใจนิดหนึ่งคือใบลงชื่อผมจะวางไว๎
จุดเดียวให๎ทํานสมาชิกชํวยเซ็นให๎ครบ  ถ๎าไมํได๎เซ็นก็ยึดตามหลักฐานนี้ 
6.5  เรื่องขอใช้สถานที่ในการแจกโทรศัพท์ของ  AIS 

นายโรจน์  มูลชัย  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงในเรื่องของการแจกโทรศัพท์ของ บจก.แอดวานซ์อินโฟร์ 
(ประธานสภาฯ)  เซอร์วิส 
นายนพดล  บั้งเงิน เนื่องจากได๎รับการประสานจาก   AIS  ในการแจกโทรศัพท์ บจก.แอดวานซ์อินโฟร์
(เลขานุการสภาฯ) เซอร์วิส  จะมาแจกโทรศัพท์ให๎กับประชาชนในเขตตําบลแมํลอยท่ีลงทะเบียนแจ๎ง 

สิทธิ์ในการรับโทรศัพท์ฟรี  ตั้งแตํวันที่  16 – 19 กุมภาพันธ์  2559  แจกให๎เฉพาะผู๎
ที่ได๎รับข๎อความจากบริษัทฯเทํานั้น  โดยให๎นําบัตรประชาชนและโทรศัพท์เครื่องเกํา
พร๎อมเงินมาแลกโทรศัพท์เครื่องใหมํซึ่งจะมีเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯมาให๎บริการ
โดยตรง  สําหรับกลุํมเปูาหมายทางบริษัทจะเป็นผู๎ประสานโดยตรง 

   6.6  ชี้แจงการด าเนินงานของส านักปลัด 
นายโรจน์  มูลชัย  เชิญหัวหน๎าสํานักปลัดได๎ชี้แจงการดําเนินงานของสํานักปลัดให๎สภาได๎รับทราบ 
(ประธานสภาฯ) 
นายพลากร  ผะกําคําแหลง  ขออนุญาตชี้แจงการดําเนินงานของสํานักปลัดที่ผํานมาในเรื่องของงาน 
(หัวหน๎าสํานักปลัด) เบี้ยยังชีพ  เกี่ยวกับบัตรประจําตัวผู๎พิการที่ทางสํานักปลัดได๎นําไปตํออายุใหมํมีอยูํ   

27  ราย  ที่อยูํระหวํางการดําเนินการอยูํจะได๎รับในชํวงปลายเดือนมีนาคม  2559 
และในอาทิตย์หน๎านี้จะมีใบแทนมาให๎  แล๎วในการรับเบี้ยครั้งตํอไปคือตั้งแตํเดือน
มีนาคม  2559  ขอความอนุเคราะห์ทํานสมาชิกประชาสัมพันธ์ในผู๎ที่ได๎รับเบี้ยความ
พิการเตรียมบัตรประจําตัวผู๎พิการมาแสดงตํอเจ๎าหน๎าที่ในการรับเบี้ย   
เรื่องท่ีสอง  เป็นเรื่องของงานแผน  ในวันที่  24  กุมภาพันธ์  2559  ทางสํานักปลัด
จะดําเนินโครงการเกี่ยวกับการสํงเสริมให๎ความรู๎ในการจัดทําแผนชุมชนมี
กลุํมเปูาหมายหมูํบ๎านละ  10  คน  วิทยากรจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเทิง  
วันที่  1-17  มีนาคม  2559  ถ๎าไมํมีอะไรเปลี่ยนแปลง  จะเริ่มลงพื้นที่ประชาคม
หมูํบ๎านซึ่งจะรบกวนเวลาในตอนเช๎า  เริ่มตั้งแตํหมูํที่  1-13  วันละหมูํบ๎าน  ผมมี
เรื่องประชาสัมพันธ์สองเรื่อง 

นายโรจน์  มูลชัย  เชิญ ผอ.กองการศึกษาฯ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวจงดี  อินต๏ะนนท์ เรียนทํานประธานสภา  คณะผู๎บริหาร  และทํานสมาชิกสภาทุกทําน 
(ผอ.กองการศึกษาฯ) สืบเนื่องจากกองการศึกษารํวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได๎จัดผ๎าปุาเพื่อจัดซื้อรถตู๎รับ-สํง 

เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งได๎งบประมาณทั้งสิ้น   112,947  บาท  ซึ่ง
ในตอนนี้ก็จะดําเนินการเตรียมคณะกรรมการในการจัดหารถตู๎  ซึ่จะมีตัวแทนจาก
คณะผู๎บริหาร  1  คน  ฝุายสภา  1  คน  ตัวแทนผู๎ปกครอง  1  คน  คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  คน  และข๎าราชการใน อบต.  1  คน  ซึ่งจะคัดเลือก 



 
 
คณะกรรมการที่มีความรู๎ในเรื่องรถตู๎เพ่ือจะได๎จัดซื้อได๎อยํางยุติธรรม  อีกเรื่องหนึ่งคือ   
วันที่  24-25  กุมภาพันธ์  2559  ทางวันบ๎านเกี๋ยงลุํมจะจัดงานตั้งธรรมหลวง  ก็มี
เรื่องแจ๎งให๎ทราบเพียงเทํานี้ 

นายโรจน์  มูลชัย  สําหรับคณะกรรมการในการจัดหารถตู๎ทางฝุายสภา  ผมขอมอบหมายให๎ 
(ประธานสภาฯ) นายสมบูรณ์  ติ๊ปกรณ์  ส.อบต.ม.6  เป็นตัวแทน  ทํานใดมีความประสงค์เสนอเรื่อง

อ่ืน ๆ เชิญได๎เลย  ถ๎าไมํมี  วันนี้ผมขอขอบคุณทํานสมาชิกทุกทํานที่ได๎ทําหน๎าที่ได๎
อยํางครบถ๎วน  ขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม  เวลา  12.45 น. 

(ลงชื่อ)    นพดล  บั้งเงิน    ผู๎จดรายงานการประชุม 
    (นายนพดล  บั้งเงิน) 
      เลขานุการสภา  ฯ 

 
 

           (ลงชื่อ)     โรจน์  มลูชัย         ผู๎ตรวจสอบรายงานการประชุม 
    (นายโรจน์  มูลชัย)                                       
      ประธานสภา  ฯ 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม สมัยสามัญท่ี 1/2559 
ได๎ตรวจเรียบร๎อยแล๎ว  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2559 

 

จึงลงลายมือชื่อไว๎เป็นหลักฐาน 
 

       สมัย  อินมาส        บุญนัก  อินเรียน      
  (นายสมัย  อินมาส)    (นายบุญนัก  อินเรียน) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   
     
 
 
 
 
 
 
 


